

Thuốc dán cai thuốc lá có thể làm chậm tiến triển Alzheimer

Tác Giả: Bích Vân

Thứ Hai, 06 Tháng 2 Năm 2012 13:23

Đúng ra công dụng là để cai bệnh ghiền thuốc lá, thế nhưng các khảo cứu gia Hoa Kỳ chuyên về



Thị trường thuốc đã học Harvard lại nghiên cứu khám phá ra những mối nguy thuốc dán này lại có thêm một công dụng khác rất ích lợi là có thể cải thiện bệnh lú lẫn. Cuộc thử nghiệm đã được thực hiện với 67 tình nguyện viên lớn tuổi tuy không hút thuốc lá nhưng vẫn mắc phải giai đoạn đầu của bệnh lú lẫn. Các tình nguyện viên được chia làm hai nhóm A và B; nhóm A được phát cho thuốc dán có chất Nicotin còn nhóm B nhận các thuốc dán giả dược (placebo). Sau 6 tháng trong thử nghiệm mù-đôi này, các khảo cứu gia nhận thấy trí nhớ (tổng thể và về đồ vật) của những người trong nhóm A được cải thiện 46%, trong khi đó hiệu năng của trí nhớ các ông già bà lão trong nhóm B bị giảm đi 26%. Các tests tiếp theo đó thể hiện sự chú ý cũng cho thấy những người trong nhóm A tỏ ra có khả năng tập trung tốt hơn khá hơn nhóm B rất nhiều.

Vậy thì điều gì đã khiến nhóm A “giỏi” hơn nhóm B? Các khảo cứu gia giải thích rằng: “Chất Nicotin đã kích thích và do đó ngăn các tế bào thị trường chậm thoái hóa. Tuy rõ ràng là chất Nicotin giúp ích phần nào trong trường hợp mắc bệnh Alzheimer nhưng xin các ông các bà đừng tìm cách tự mình thực hiện cuộc thử nghiệm mà cần phải có sự giám sát của các chuyên gia y tế, và nhớ là xin đừng bắt đầu tập hút thuốc lá để đem chất Nicotin vào cơ thể vì, như tất cả mọi người đều biết, hút thuốc lá có hại vô cùng!”

Khảo cứu gia Paul Newhouse cùng các đồng sự viên thuốc Vanderbilt University Medical Center ở Nashville (Tennessee, Hoa Kỳ) cũng đã thực hiện cuộc thử nghiệm tương tự với 74 tình nguyện viên chậm bệnh lú lẫn chia làm hai nhóm, cũng kéo dài 6 tháng và cũng với các thuốc dán TDDS (Transdermal Drug Delivery System) chứa Nicotin cho nhóm gọi là A, và TDDS-placebo cho nhóm gọi là B. Những kết quả của cuộc thử nghiệm (chúng minh công dụng của Nicotin có thể đẩy lùi bệnh lú lẫn) vẫn được trình bày trên tạp chí chuyên khoa Neurology. Rất có thể trong tương lai các loại thuốc dán TDDS chứa Nicotin sẽ trở thành một phương pháp trị liệu rất tiến bộ để ngăn ngừa bệnh Alzheimer. (BV)